

KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ NĂM (31/12/1966 - 31/12/2021)

“Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”

Khi biết tin Thái Bình giành thắng lợi lớn trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, đạt năng suất lúa 5 tấn/ha, ngày 31/12/1966, Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm. Sáng ngày 1/1/1967, tại đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, huyện Thư Trì (nay là huyện Vũ Thư), Bác đã nói chuyện với trên 100 cán bộ, đại biểu đại diện cho 4 vạn đảng viên và trên 1 triệu đồng bào trong tỉnh. Báo Thái Bình trân trọng giới thiệu bài nói chuyện của Bác Hồ với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình trong lần Người về thăm Thái Bình lần thứ năm.



Đồng bào, cán bộ Thái Bình phấn khởi chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chúc Tết đầu năm, ngày 1/1/1967.

Thu hoạch bông và các đồng chí! Hôm nay, Bác cùng với các đồng chí Tố Hữu và Hoàng Anh, thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ về thăm Thái Bình là tỉnh trong năm 1966 đã sản xuất khá giỏi. Bây giờ có mấy câu chuyện nói với các cụ, các cô, các chú. Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng và toàn dân ta là sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Sản xuất và

chiến đấu là hai mặt trận quan hệ rất mật thiết với nhau. Các hợp tác xã nông nghiệp là đội quân hậu cần của quân đội chiến đấu ngoài mặt trận. Các xã viên hợp tác xã là chiến sĩ sản xuất, cần phải cố gắng như chiến sĩ ngoài mặt trận. Các xã viên hợp tác xã phải sản xuất tốt để bộ đội và nhân dân ta ăn no, đánh thắng. Vì vậy, nhiệm vụ của các hợp tác xã nông nghiệp, của bà con xã viên, của cán bộ công tác ở nông thôn là rất quan trọng.

Các chiến sĩ ở ngoài mặt trận phải có đầy đủ vũ khí, phải nắm vững chiến thuật để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trên mặt trận sản xuất, cán bộ và xã viên phải nắm vững kỹ thuật canh tác để thâm canh tăng năng suất. Muốn tăng năng suất trước hết phải làm tốt thủy lợi, phải nhiều phân bón. Phân bón thì có thứ phân bón sẵn có, chỉ cần ta xúc lấy là được, như bùn, nước phủ sa. Nhưng phân chuồng là loại phân bón tốt nhất. Muốn có nhiều phân chuồng thì

phải chăn nuôi tốt, nhất là nuôi lợn. Có đủ nước, nhiều phân rồi, lại còn phải chọn giống tốt, phải phòng, trừ sâu bệnh thì mới thu hoạch được nhiều. Trong sản xuất có nhiều việc quan hệ với nhau. Có làm tốt cả các biện pháp thì ruộng mới có năng suất cao, mùa màng mới thắng lợi. Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, phải coi trọng cả lúa và hoa màu. Có lúa lại phải có nhiều hoa màu thì lương thực mới dồi dào. Hoa màu dùng làm thức ăn cho người, lại còn để chăn nuôi lợn. Trong việc chăn nuôi còn phải chú ý nuôi nhiều cá, để thêm thức ăn. Một việc quan trọng nữa là phải trồng cây gây rừng. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Trồng 100 cây mà sống cả, tốt cả thì hơn trồng 1.000 cây mà chỉ sống được 90 cây. Việc trồng cây nên dựa vào các lực lượng các cụ phụ lão và các cháu nhi đồng. Các cụ vừa có kinh nghiệm trồng cây, vừa cần thận, tỉ mỉ chăm sóc cây cối. Các cháu nhỏ ở nông thôn cần giúp các cụ giữ gìn cây tốt, không để trâu, bò phá hại. Muốn làm tốt những công việc sản xuất thì phải tổ chức và phân phối sức lao động cho tốt. Sau này, kháng chiến thắng lợi, chúng ta sẽ có nhiều máy móc để thay thế cho sức người và sức trâu, bò. Nhưng bây giờ chúng ta cần nhiều sức trâu, bò. “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Phải chăm sóc trâu, bò, không được để trâu, bò đói rét. Muốn sử dụng tốt sức người vào công việc sản xuất, thì cần ra sức cải tiến công cụ. Một

người gánh khỏe cũng chỉ được độ 50 cân, nhưng một người kéo một cái xe thì có thể chở được hơn vài tạ, tức là gấp mấy lần gánh. Các hợp tác xã phải làm thế nào để các xã viên đều thấy rằng mình là người chủ tập thể của hợp tác xã, có quyền bàn bạc và quyết định những công việc của hợp tác xã. Có như thế thì xã viên sẽ đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi sản xuất và hợp tác xã sẽ tiến bộ không ngừng. Năm nay, Thái Bình được mùa khá. Nhưng chớ thấy được mùa mà chủ quan, cụ thể là: a. Phải cố gắng hơn nữa, không nên cho như thế là đủ rồi. Phải làm cho năng suất cao hơn nữa; b. Phải tiết kiệm, không được lãng phí; c. Thái Bình vốn là một tỉnh đất hẹp, người đông. Cho nên phải hết sức tăng năng suất cây trồng, nhưng vẫn phải đi vào hoang thềm ruộng đất. Trong việc vỡ hoang có xã Nam Cường, năm nọ Bác về thăm thì mới bắt đầu vỡ hoang. Bây giờ Nam Cường chẳng những sản xuất đủ ăn mà còn xung phong bán thóc làm nghĩa vụ cho Nhà nước. Như thế là rất tốt. Ruộng đất khôn lắm, nó cũng biết suy tính đấy. Người chăm sóc nó chừng nào thì nó trả ơn cho người chừng nấy. Về chuyện ruộng đất, có hai nhóm tranh luận với nhau: nhóm A thì cho đất tốt là do người chăm sóc nó. Nhóm B thì cho đất tốt, đất xấu là do nó vốn có sẵn như vậy. Bác cho rằng nhóm A là đúng. Như hợp tác xã Tân Phong trước đây cũng không tốt mấy. Nhưng Đảng bộ và bà con xã viên ở đó quyết tâm cải tạo đất. Bây giờ cả hợp tác xã Tân Phong đạt hơn 7 tấn thóc/1 hecta. Đạt được như vậy cũng chưa phải là tốt bậc, còn có thể đạt cao hơn nữa. Bác nghe nói ở Thái Bình đang có phong trào báo công, bình công. Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ai có công thì báo công và đưa ra trước xã viên bình công. Làm như thế là tốt, vì: - Ai có công, ai không có công, bà con xã viên đều biết. Do đó thúc đẩy lẫn nhau cùng cố gắng lập công mới. - Người có công gì tự báo công để tập thể bình bả, như thế là thực hành quyền dân chủ

- Tài chính phải công khai, tuyệt đối chống tham ô, lãng phí. Các hợp tác xã phải làm thế nào để các xã viên đều thấy rằng mình là người chủ tập thể của hợp tác xã, có quyền bàn bạc và quyết định những công việc của hợp tác xã. Có như thế thì xã viên sẽ đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi sản xuất và hợp tác xã sẽ tiến bộ không ngừng. Năm nay, Thái Bình được mùa khá. Nhưng chớ thấy được mùa mà chủ quan, cụ thể là: a. Phải cố gắng hơn nữa, không nên cho như thế là đủ rồi. Phải làm cho năng suất cao hơn nữa; b. Phải tiết kiệm, không được lãng phí; c. Thái Bình vốn là một tỉnh đất hẹp, người đông. Cho nên phải hết sức tăng năng suất cây trồng, nhưng vẫn phải đi vào hoang thềm ruộng đất. Trong việc vỡ hoang có xã Nam Cường, năm nọ Bác về thăm thì mới bắt đầu vỡ hoang. Bây giờ Nam Cường chẳng những sản xuất đủ ăn mà còn xung phong bán thóc làm nghĩa vụ cho Nhà nước. Như thế là rất tốt. Ruộng đất khôn lắm, nó cũng biết suy tính đấy. Người chăm sóc nó chừng nào thì nó trả ơn cho người chừng nấy. Về chuyện ruộng đất, có hai nhóm tranh luận với nhau: nhóm A thì cho đất tốt là do người chăm sóc nó. Nhóm B thì cho đất tốt, đất xấu là do nó vốn có sẵn như vậy. Bác cho rằng nhóm A là đúng. Như hợp tác xã Tân Phong trước đây cũng không tốt mấy. Nhưng Đảng bộ và bà con xã viên ở đó quyết tâm cải tạo đất. Bây giờ cả hợp tác xã Tân Phong đạt hơn 7 tấn thóc/1 hecta. Đạt được như vậy cũng chưa phải là tốt bậc, còn có thể đạt cao hơn nữa. Bác nghe nói ở Thái Bình đang có phong trào báo công, bình công. Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ai có công thì báo công và đưa ra trước xã viên bình công. Làm như thế là tốt, vì: - Ai có công, ai không có công, bà con xã viên đều biết. Do đó thúc đẩy lẫn nhau cùng cố gắng lập công mới. - Người có công gì tự báo công để tập thể bình bả, như thế là thực hành quyền dân chủ

trong nhân dân, làm cho mọi người đều phấn khởi và cố gắng. - Đó cũng là một dịp phê bình và tự phê bình một cách thiết thực, nhân dân tự giác giáo dục lẫn nhau, qua đó mà mọi người biết làm việc gì thì tốt, làm thế nào là tốt... - Về việc xây dựng Đảng ở Thái Bình, phát triển Đảng như vậy là khá. Nhưng đảng viên phụ nữ hiện nay mới chiếm 17% tổng số đảng viên, như thế là còn ít, còn hẹp hòi với phụ nữ. Trong lúc để bạt cán bộ trẻ, phải chú ý đến sự đoàn kết giữa đảng viên cũ và đảng viên mới. Trong Đảng ta có nhiều đảng viên già, nhiều đảng viên trẻ. Đảng viên nhiều tuổi thì từng trải. Đảng viên trẻ tuổi thì hàng hái. Cho nên đảng viên phải giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Công việc cách mạng rất nhiều, không sơ thiếu việc. Phải chú ý đến phát triển Đảng vào thanh niên. Không nên hẹp hòi. Nhưng việc phát triển Đảng phải làm cẩn thận, không được cầu thả. Còn hai điều nữa phải rất chú ý: Một là, việc phòng không nhân dân phải làm tốt hơn nữa. Dịch bệnh thum, càng lưu hành. Chiến tranh có thể gay go hơn. Cho nên phải đào nhiều hầm hào để bảo vệ tinh mạng và tài sản của nhân dân. Hai là, nhân dân phải ra sức bảo vệ tài sản của Nhà nước và của hợp tác xã hơn nữa. Phải giáo dục nhân dân, làm cho mọi người rõ: của Nhà nước, của hợp tác xã tức là của mình, do đó mọi người phải ra sức giữ gìn, không để cho mất mát, hao hụt. Cuối cùng, Bác nhờ các cụ, các cô, các chú chuyển lời thăm hỏi tới toàn thể bà con xã viên trong hợp tác xã, công nhân trong xí nghiệp, cán bộ trong cơ quan, các đơn vị bộ đội và công an, dân quân trong tỉnh. Năm nọ Bác về thăm, cán bộ và đồng bào trong tỉnh đã hứa với Bác sẽ đưa phong trào tiến lên mạnh mẽ. Bây giờ, Bác rất vui lòng thấy Thái Bình có tiến bộ nhiều. Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt. (Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2021), 32 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2021)

Phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thái Bình đang nỗ lực viết nên trang sử vàng với nhiều chiến công, thành tích nổi bật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gần bó máu thịt với nhân dân, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn sẵn sàng hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ để chiến đấu, công tác, lao động với tinh thần vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. LLVT tỉnh luôn chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân, nên quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

bộ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tổ chức tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh công tác dân vận, tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội gắn với chính sách hậu phương quân đội, chung sức đồng lòng cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân giảm nghèo, nâng cao đời

sống, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Năm 2021, LLVT tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đồng thời thực hiện mục tiêu kép vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương vừa phát huy vai trò xung kích tích cực tham gia phòng, chống

dịch Covid-19. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, xác định khu quân sự, lập hợp phần quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo xây dựng hoàn thành số chỉ huy tiến phong trong phòng, chống thiên tai, các hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh, địa phương, qua đó góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, từng bước xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công

diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳnh Phụ, diễn tập khu vực phòng thủ các huyện: Thái Thụy, Hưng Hà, Kiến Xương, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, giáo dục quốc phòng, an ninh cho hơn 60.000 đối tượng. Lực lượng dự bị động viên được sắp xếp đạt 100% các đơn vị, quân số đạt 99,71% chỉ tiêu trên giao; xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 1,42% so với dân số. Thái Bình đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bàn giao 2.650 tân binh cho các đơn vị. Thực hiện chính sách quân đội, hậu phương quân đội, trong năm, Bộ CHQS tỉnh tập trung xét duyệt, thẩm định, báo cáo và tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho 1.558 trường hợp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 4 tỷ đồng... Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời tham mưu, bố trí địa điểm, bảo đảm hậu cần, cơ sở vật chất, nhân lực, chỉ đạo 834 lượt cán bộ thường trực, 1.328 lượt dân quân tự vệ tham gia thực hiện nhiệm vụ ở các điểm cách ly, các chốt liên ngành kiểm soát dịch... Với những thành tích xuất sắc, năm 2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, 9 đơn vị quyết thắng cùng nhiều danh hiệu thi đua các cấp, nổi dài thêm trang sử vàng với nhiều chiến công, thành tích nổi bật của LLVT tỉnh, góp phần đưa Thái Bình trở thành địa phương mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh gặt lúa giúp dân.

Thượng tá Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Hà. Những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, huyện Hưng Hà đã thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tập trung đầu tư nâng cao tiềm lực quốc phòng và xây dựng thế trận khu vực phòng thủ huyện. LLVT huyện được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đổng chí Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ. MTTQ các cấp huyện Quỳnh Phụ đã tích cực cùng cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phối hợp hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, tổ chức quần chúng với các lực lượng vũ trang trong công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các mô hình được MTTQ và LLVT huyện phối hợp thực hiện đã phát huy kết quả tích cực, góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Cựu chiến binh Phạm Văn Bát, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng. Từng trực tiếp tham gia chiến đấu, mỗi cựu chiến binh chúng tôi đều rất tự hào khi chứng kiến sự phát triển toàn diện và vượt bậc của LLVT tỉnh. Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ trang thiết bị, vũ khí, khí tài hiện đại, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, phòng, chống thiên tai, nhất là phòng, chống dịch Covid-19... qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với truyền thống của LLVT Thái Bình.